



■ ■ เมื่อวาน “ไผ่ภู” ทั้งท้ายไว้ด้วยเรื่องคอลเซ็นเตอร์อุปาทว์ที่กำลังทำความเดือดร้อนให้ผู้คนที่เพิ่มขึ้นทุกวันชนิดขำมิอาจกฏหมายทำทนายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสาหัสสาครรจ์ โดยใช้วิธีการล่อลวงหลอกลวง สร้างเรื่องอุปโลกน์แอบอ้างหน่วยราชการหากิน มีการโทรศัพท์เข้าเครื่องคนนั้นคนนี่ พร้อมยกเมฆอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของ กสทช. ระบุว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่กำลังพูดคุยอยู่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก ทางหน่วยงานดังกล่าวจำเป็นต้องปิดให้บริการภายใน 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นให้เจ้าของเบอร์ดังกล่าวรีบโทรติดต่อเจ้าหน้าที่อุปาทว์ด่วน... ■ ■ ใครที่ขวัญอ่อนตกเป็นเหยื่อแล้วลืมหิดกดหมายเลขโทรกลับ พวก “ระยำเดรัจฉานนอกพิภพ” กลุ่มนี้จะบันทึกเอาข้อมูลส่วนตัวจากโทรศัพท์เจ้าของเบอร์ที่โทรไปทันที ซึ่งประชาชนหลายรายตกเป็นเหยื่ออย่างน่าสงสารน่าเห็นใจน่าเวทนาสุด ๆ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะไปผูกกับการทำนิติกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการเงินหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่น่าสะพรึงกลัวเหลือหลาย ซึ่งคนกาตีบ้านเมืองสังคมพวกไม่สนบาปบุญคุณโทษกรรมรกกินลูกกินเมียกระทบต่ออนุภากริใดทั้งสิ้น... ■ ■ พฤติกรรมโสโครกสามานย์ดังกล่าวว่าไปแล้วเป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐฯต้องทุ่มเทศรรพกำลังตรวจสอบหาแหล่งที่ทำมาหารับประทานของคนพวกนี้มาให้ได้ แม้ว่าพวกบัคชบกลุ่มดังกล่าวจะปักหลักทำมาหารับประทานอยู่

โนต่างประเทศก็สามารถประสานขอความร่วมมือกันได้ไม่ยาก (ถ้าทำ) แต่ดูเหมือนรัฐบาลแทบไม่เร่งรัดอะไรมากมายนัก ซึ่งถือว่าแปลกสุด ๆ ทำไมเรื่องอย่างนี้จึงนอนเป่าปี่ตีฉิ่งกันแทบทั้งสิ้น อย่าลืมนี่คืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกระทบต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน ถ้าจับได้โทษทัณฑ์สถานเดียวรองรับคือ “ประหารชีวิต” แต่เพราะสังคมไม่ใช้วิธีการแบบ “ฟันต่อฟันตาต่อตา” ความอับปรียจึงอุดมขึ้นมาหลายมิติ ย้ำว่านี่เป็นอาชญากรรมเศรษฐกิจที่ร้ายแรงมาก... ■ ■ มีการตั้งคำถามว่าทำไมคนพวกนี้ถึงเลียนแบบสร้างเรื่องได้เหมือน คำตอบที่มีการอธิบายกันคือ อาจมีอดีตคนของหน่วยงานบางหน่วยที่ถูกอับไปออกไปสมคบจับกลุ่มกันทำ หรือลอกเลียนฝึกคนให้คล้ายเหมือนโดยมีนายทุนใหญ่ต่างชาติพุดกายไทยคล่องแคล่วชัดเจน คอยอุ้มคুমอยู่เบื้องหลัง คงต้องบอกว่าวิธี “ระยำ” ข้างต้นผู้คนมากหน้าหลายอาชีพโดนกันทั่วหน้า ประชาชน, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ฯลฯ ฉะนั้นการปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น แล้วหน่วยงานเกี่ยวข้องตามเช็ดกันภายหลัง (เดือนให้ระวังตัว) มันเป็นวิธีการที่หย่อนยานและขาดประสิทธิภาพอย่างมาก... ■ ■ ร้องเข้ามาต่อเนื่องบนถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี ใกล้ๆ กับห้างบิ๊กซี มีการปิดถนนข้างละหนึ่งช่องทางจราจร ความยาวประมาณ 4-500 เมตร ไม่มีประกาศว่าทำอะไร เสร็จเมื่อไหร่ โครงการนี้เป็นของกมทททางหลวงปิดกันมานานนับ 2 เดือน บางวันมีมนุษย์เข้าทำงาน 2-3 คนจับนั้นจับนี้ลูบลำๆ ก็หายไป คนใช้รถใช้ถนนเดือดร้อนสาหัสเพราะถามไปก็ไม่มีคำตอบจากสวรรค์... ■ ■

ไผ่ภู